

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, ศก.จีน-แรงขายในตลาดหุ้นไทยยังกดดัน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีน รวมทั้งแรงขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่องในช่วงนี้

*ดีลเลอร์ ระบุว่า การปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยเฉพาะในส่วนของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ยังไม่ได้ส่งผลต่อค่าเงินบาท เนื่องจากต้องรอดูนโยบายที่จะประกาศออกมาต่อไปก่อน

*ภาคเอกชนไทยมองทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ "เป็นความหวัง"ที่จะเข้ามาฟื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย ที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับการบริโภคและการส่งออกที่หดตัว

*ดอลลาร์เคลื่อนไหวตัวใกล้จุดต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนไม่แน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้หรือไม่ เนื่องจากมีสัญญาณบ่งชี้มากยิ่งขึ้นว่า เศรษฐกิจหลายประเทศได้รับแรงกดดันในช่วงนี้

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงิน อยู่ที่ 95.741 หลังจากวานนี้ ปรับลงไปที่ 95.711 ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนก.ค.

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ คาดว่า เฟดจะประสบความสำเร็จในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นผลจากการดึงลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ และเป็นผลจากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

*ผลสำรวจของภาคเอกชนพบว่า ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงมากที่สุดในรอบเกือบ 6 ปีครึ่ง ในเดือนส.ค. ขณะที่อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศหดตัว ซึ่งเพิ่มความวิตกที่ว่า เศรษฐกิจจีนอาจจะกำลังชะลอตัวอย่างรุนแรง

*เมื่อวันอังคาร ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 4.71 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 984.25 ล้านบาท

*09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.63/66 จาก 35.61/63 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.081/181 จาก 39.700/733 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 123.19/22 จาก 123.38 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1258/62 จาก 1.1241 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้แกว่งอยู่แคบๆ หลังจากที่มีแรง take profit ดอลลาร์ออกมา
เมื่อวาน ตลาดก็เริ่มนิ่งๆ ขึ้น แต่มีโอกาสที่จะอ่อนได้อีกจากเศรษฐกิจจีนที่ไม่ดี แล้ววันนี้
หุ้นเอเชียก็แดง(ปรับลง) กันหมด ต่างชาติก็ยังไม่อยากขายหุ้น(ไทย) ต่อ" ดิลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้